

ราคาขาย ทะลุ 90 บาท/กก.แล้ว

ยางพาราทะลุ 90 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 7 ปี ตอกย้ำขับเคลื่อนนโยบายตาม รัฐบาลเศรษฐา โฆษกเกษตร เผย ก.เกษตร เอาจริง ต้นราคายางพาราดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุ 90 บาท สูงสุดในรอบ 85 เดือน เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐา "ธรรมนัส" คุมเข้มผลักดันขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางไทย เพิ่มรายได้ ชาวสวนยาง กว่า 2.4 หมื่นล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันดีตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เปิดเผยว่า วันนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา 90.05 บาท/กิโลกรัม

น.ส.อัยรินทร์กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับสั่งการให้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรผ่านกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ.2065

ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ จึงเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง หากคำนวณจากพื้นที่สวนยางในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดกว่า 20 ล้านไร่ สามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 80 ล้านตัน โดยใช้สูตรการคำนวณแอลโลเมตรี ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด คิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต รวมเป็นมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท (ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตเฉลี่ย 300 บาท/ตัน)

โฆษกเกษตรฯเปิดเผยว่า ราคายางที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นก้าวขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือนให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี ลินค่าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” และ



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ราคาขายขยับทุกสถิติต่อเนื่องหลายครั้ง ดังนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ราคา กก.ละ 77 บาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ราคา กก.ละ 74 บาท วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กก.ละ 73.39 บาท/กก. วันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ ราคา กก.ละ 81.09 บาท วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ ราคา กก.ละ 88.25

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงภารกิจ โดยภารกิจได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในงาน MIPIM งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นปีละครั้ง และใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนั้น นายกฯ มาร่วมงานเพื่อแจ้งว่าประเทศไทยเปิดแล้ว และในปีหน้าไทยจะมาจัดงานอย่างยิ่ง จากนั้นได้พบพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนของสหราชอาณาจักร ซึ่งให้การยืนยันว่าสนใจและพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทย ส่วนประเด็นยางพาราที่ราคาทะลุ 90 บาทในรอบ 7 ปีนั้น นายกฯ อยากให้ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยกำลังเดินทางหาแนวทาง เช่น มาตรการเกษตรแม่นยำ โดยไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแค่ผ่านทางเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวดมากขึ้น มั่นใจว่าศักยภาพของยางพาราจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำให้ดีที่สุด

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/ZdDR4>/มติชน <https://shorturl.asia/MoOZh>